



สถานี ก.ค.ศ.

การรับรองคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สวัสดีท่านผู้บริหาร เพื่อนข้าราชการครู ผู้ที่เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กำลังรอคอยการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ใกล้จะมาถึงอีกครั้งหนึ่งแล้ว สิ่งที่สำคัญงาน ก.ค.ศ. มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้ คือ สืบเนื่องจากการสอบแข่งขันที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับเรื่องหรือจำนวนมากเกี่ยวกับปัญหาการสมัครสอบทั้งของผู้สมัครและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีคุณสมบัติที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครสอบแข่งขันเป็นคุณสมบัติที่ ก.ค.ศ. ยังไม่ได้รับรอง ทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ ดังนั้น สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการสืบค้นข้อมูลการรับรองคุณสมบัติ ให้กับเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก รวมทั้ง เพื่อการพิจารณาดำเนินการปรับคุณสมบัติ ปรับอัตราเงินเดือน และการลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมิวิทยฐานะ ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนถึง 322 คน

ในวันนี้ จึงขอให้ผู้ที่สนใจจะสมัครสอบแข่งขัน ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของตนเองให้พร้อมก่อนที่จะมีการเปิดรับสมัครสอบด้วย ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่า ก.ค.ศ. ยังไม่ได้รับรองคุณสมบัติของท่าน ขอให้ท่านรีบแจ้งสถาบันการศึกษาดำเนินการเสนอให้ ก.ค.ศ. รับรองโดยด่วน เพื่อให้ทันการรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย

สำหรับหน่วยรับสมัคร ท่านจะต้องตรวจสอบว่าคุณสมบัติที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครสอบแข่งขันเป็นคุณสมบัติที่ ก.ค.ศ. รับรองแล้วหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepec.go.th และ Print ข้อมูลมาใช้สมัครสอบแข่งขันได้

ในส่วนของสถาบันศึกษาก็เช่นกัน ขอให้ตรวจสอบด้วยว่า ได้เสนอให้ ก.ค.ศ. รับรองคุณสมบัติที่สถาบันเปิดสอนแล้วหรือไม่ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้สำเร็จการศึกษา และหากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติใดยังไม่ได้เสนอให้ ก.ค.ศ. รับรอง และประสงค์จะให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันของท่านมีโอกาสได้สมัครสอบแข่งขันเป็นครูผู้ช่วย ก็ดำเนินการเสนอเรื่องให้ ก.ค.ศ. พิจารณารับรองคุณสมบัติโดยเร็ว เพื่อมิให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสถาบันการศึกษาของท่านเสียโอกาสในการสมัครสอบแข่งขันครั้งนี้

นับถึงปัจจุบัน ก.ค.ศ. ได้พิจารณารับรองคุณสมบัติไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ 28,000 คุณสมบัติ และในแต่ละเดือน ก.ค.ศ. ได้พิจารณารับรองคุณสมบัติที่สถาบันการศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอให้ ก.ค.ศ. รับรอง เดือนละประมาณ 500 คุณสมบัติ

สุดท้ายนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอให้ผู้ที่มุ่งมั่นจะเข้าสู่วิชาชีพครู ประสบความสำเร็จในการสอบแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ เพื่อจะได้ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีมาตรฐานการศึกษาทัดเทียมระดับสากลต่อไป

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561